



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ฉบับประจำวันที 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 หน้า 14

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



พัชรพายามในการศึกษาเล่าเรียนพร้อมกับเริ่มต้นทำงานในวงการบันเทิงไปด้วยมานานกว่า 4 ปี ในที่สุด "อิว พชรณมน นนทภานักแสดงสาวดาวรุ่ง ในสังกัด "โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ" ในเครือโมโนกรุ๊ป จากผลงานเด่น ละครซีรีส์ ตีใหญ่ดับดาวใจ สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง MONO 29 ก็สำเร็จการศึกษาเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอณูเคมีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สำเร็จ

"การเรียนที่ผ่านมามีค่อนข้างยากค่ะ เพราะเป็นวิชาใหม่เป็นการเรียนในเรื่องของฟลอย, แร่, อณูเคมี "ลา" และการออกแบบต่างๆ ยิ่งช่วงเรียนปีหนึ่งอิวเพิ่งเริ่มต้นทำงานในวงการ มีโอกาสในการเป็นนักแสดงในสังกัด "โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ" ก็ทำให้อิวค่อนข้างเหนื่อยพอสมควร เพราะการเรียนสายวิทย์ก็ต้องทำชิ้นงานต่างๆ ในห้องแล็บค่อนข้างเยอะ ทำให้ขาดเรียนไม่ได้ ซึ่งก็โชคดีที่ทางอาจารย์เพื่อนๆ ทีมมหาวิทยาลัย และพี่ๆ ที่ทำงานให้การช่วยเหลือ จัดสรรเรื่องเวลาให้ทุกอย่างลงตัวมาโดยตลอดค่ะ อิวเองก็รู้ดีที่เราไม่ใช่เด็ก



ที่เรียนเก่ง แต่เรื่องความเพียรพยายามเรามีเต็มร้อยนะค่ะ ที่ผ่านมามีการทุ่มเทตั้งใจเรียนตลอด 4 ปี ทำให้อิวได้เรียนจบพร้อมเพื่อนๆ และคว้าปริญญามาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ภูมิใจ เพราะพวกท่านอยากเห็นอิวเข้าพิธีพระราชทานปริญญา จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่อิวจะได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านมากขนาดนี้ รู้สึกตื่นเต้นใจมาก ๆ ค่ะ ซึ่งหลังจากนี้อิวมีความตั้งใจที่ทำงานในวงการอย่างเต็มที่ค่ะ กับผลงานแสดงในตำนานสมเด็จพระนเรศวร เดอะซีรีส์ ในบทพระสุพรรณกัลยา และการฝึกฝนตัวเองกับการคัดเลือกเป็นดีเจ จัดรายการวิทยุคลื่น Mono Fresh 91.5 FM (โมโน เฟรช 91.5 ไซเชี่ยล เรดิโอ) ที่จะได้เห็นกันเร็วๆ นี้ โดยแพลนในอนาคต อิวอยากเก็บเงินได้สักก้อนเพื่อต่อยอดความฝันที่ได้เรียนมา กับทำธุรกิจเครื่องประดับสำหรับวัยรุ่น พร้อมทั้งช่วยที่สาวดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้มีความสุขต่อไปค่ะ"

